
sþ. 166. Fyrirspurn [154. mál]
til dómsmálaráðherra um deilur um forræði barna.

Frá Álfheiði Ingadóttur og Margréti Frímannsdóttur.

1. Hversu margar deilur um forræði barna komu til kasta dómsmálaráðuneytisins á
árunum 1983, 1984, 1985 og 1986?

2. Hversu mörg börn áttu hlut að máli á hverju ári um sig?
3. Hversu mörgum þessara mála vísaði ráðuneytið til úrskurðar barnaverndarráðs?
4. Hversu langur tími leið að meðaltali frá þVÍ deila um forræði barns kom til kasta

ráðuneytisins þar til deilumálið hlaut afgreiðslu? Hver var lengsti tíminn og hver sá
stysti?

5. Eru uppi Í dómsmálaráðuneytinu áform um að stytta þann tíma sem hér um ræðir og þá
hvernig?

6. Hversu algengt er að börn gangist undir sálfræðirannsókn vegna deilu foreldra um
forræði? Eru dæmi þess að sama barn þurfi að gangast undir tvær slíkar rannsóknir, fyrst
á vegum barnaverndarnefndar og síðan á vegum barnaverndarráðs?

7. Hversu algengt er að foreldrar ráði lögfræðinga sér til aðstoðar við málareksturinn?


